

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

Số: 493/BKS - TĐBV

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2024, 2025, 2026 của Tập đoàn Bảo Việt

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14).

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn và mua sắm thường xuyên của Tập đoàn Bảo Việt ban hành kèm theo Quyết định số 447/2021/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (BCTC) giữa Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) sẽ kết thúc sau khi EY Việt Nam hoàn tất việc kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn. Thực hiện trách nhiệm được quy định tại Điều lệ TĐBV, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của TĐBV về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính trong các năm tài chính 2024, 2025, 2026 của TĐBV như sau:

1. Căn cứ và những lợi ích của việc thuê Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC dài hạn

Việc ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn không trái với các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam, đồng thời phù hợp với thông lệ và xu hướng của các Tập đoàn lớn trên thế giới. Đánh giá việc thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn tại TĐBV, BKS thấy rằng việc làm này đã đem lại một số lợi ích cơ bản sau:

- **Thứ nhất, đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt:** Việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC dài hạn đã giúp Công ty kiểm toán có thể lập một kế hoạch dài hạn nhằm duy trì được đội ngũ nhân viên ổn định, có kiến thức sâu về lĩnh vực kiểm toán, có hiểu biết đầy đủ hơn về hệ thống tổ chức, quản trị của đơn vị được kiểm toán. Điều này giúp nâng cao hiệu quả làm việc giữa kiểm toán viên và các cán bộ của đơn vị được kiểm toán, giúp Công ty kiểm toán hoàn thành các báo cáo kiểm toán, báo cáo soát xét BCTC đảm bảo chất lượng và thời hạn để đơn vị được kiểm toán tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thời hạn công bố các BCTC đã được kiểm toán và soát xét.

- **Thứ hai, mức phí kiểm toán ổn định đảm bảo ở mức độ hợp lý:** Việc ký kết hợp đồng kiểm toán dài hạn đã giúp TĐBV có được sự ổn định về mức phí kiểm toán, trong các năm qua mức phí kiểm toán áp dụng với TĐBV thay đổi không đáng kể (biên độ thay đổi tối đa là 5%/năm) trong bối cảnh chi phí nhân công hàng năm đều tăng.



Handwritten signature or mark.